

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

** ** * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายปริญญา สุวรรณศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒	นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓	นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๔	นางสมพร สีเขียว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๕	นายสุพรรณ ทราหยล้า	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๖	นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๗	นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๘	นายศักดิ์ดา อุปคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๙	นายนเรศน์ ถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑๐	นายสมยศ ไชยนันตา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๑๑	นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๑๒	นายไฉน ชัชวาลย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายไพโรจน์ สุขคำเมือง	นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๒	นายदनัย เมืองผืน	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๓	นางสาวจรีนุช สุขคำเมือง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๔	ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ ตั้งตรง	ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๕	นายทวิช จำปาวัน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางพิชชาภา วงศ์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗	นางรัชนี้อย์ สุขประเสริฐ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘	นายศรรัตน์ ใจสิน	ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘
๙	นายอภิเดช ศักดิ์ดีเดช	ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔
๑๐	นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ประธานสภา - ในวาระนี้ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

- ประธานสภา - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ประธานสภา - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ จำนวนเงิน ๑๑๘,๐๐๐.-บาท

- ประธานสภา - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ จำนวนเงิน ๑๑๘,๐๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพื่อให้สภาได้พิจารณา

- นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ จำนวนเงิน ๑๑๘,๐๐๐.-บาท เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไป ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมาประชาชนได้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรและนำผลผลิตทางการเกษตรจากไร่นาเข้าสู่หมู่บ้าน เป็นเหตุทำให้ถนนได้เกิดการชำรุดเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ ๕๖ เมตร เป็นการชำรุดต่อจากที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑. ค่าใช้สอย ๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
โอนลดครั้งนี้	จำนวน ๑๑๘,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน	จำนวน ๑๘๒,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ จำนวน ๑๑๘,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร (สายบ้านแพะดอนสัก (ต้นฝิ่ง) หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (วัดดอนมูล) จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.๒๐๒๕๗๑๒ E.๕๓๘๓๘๗ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๕๖๕๘ E.๕๓๘๔๐๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่तालพร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๘๕ (๑)

ประธานสภา - เชิญท่าน ผอ.กองช่างได้อธิบาย และเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย

นายทวิข - โครงการที่ท่านนายกฯ ขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการต่อเนื่องจากการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถนนสายบ้านแพะดอนสัก (ต้นฝิ่ง) ถึงบ้านหัวหนอง ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมาประชาชนได้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรและนำผลผลิตทางการเกษตรจากไร่นาเข้าสู่หมู่บ้าน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายประมาณ ๕๖ เมตร ใช้งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐.- บาท ตามเอกสารที่แนบให้ทุกท่านครับ

นายกเทศมนตรี - ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ต้องใช้ถนนสัญจรไปมาในการใช้ชีวิตประจำวัน ในการไปทำงาน ซึ่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เข้าไปทำงาน ทำให้งานก่อสร้างเกิดความเสียหาย งานก่อสร้างถนนรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ถนนที่ต้องไป (สายต้นฝิ่ง) เกิดความเสียหาย ทำให้ถนนแตกเป็นหลุม เป็นบ่อ

นายศักดิ์ดา - โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการจ่ายขาดเงินสะสม จากแรกถึงปัจจุบันสำเร็จมา ก็เกิดปัญหาอีก การทำถนนอยากให้เกิดความเรียบร้อย ผมออกไปกับช่างสำรวจครั้งแรก ถนนยาวถึงวัดหัวหนอง แต่พอทำจริง ความยาวไม่ถึง แต่ครั้งนี้ผมเห็นด้วยที่จะแก้ไขปัญหากับชาวบ้าน แต่ผมอยากให้ทำให้ดีแต่แรก ถึงแม้จะโอนเงินมาทำ แต่เงินที่โอนมาน่าจะนำไปทำอย่างอื่นได้ น่าจะจบตั้งแต่จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว

นายสมยศ - ผมเห็นด้วยกับท่าน สท.ศักดิ์ดา ผมได้ไปรางวัลกับช่างมา มีการรางวัล ๔-๕ ครั้ง ผมไปครั้งสุดท้าย แต่ก็ยังขาดอีก ๕๖ เมตร ที่ผ่านมามีชาวบ้านโทรมาสอบถามผม ครั้งแรกที่รางวัลบอกว่าถึงต้นโพธิ์หน้าวัดหัวหนอง เพราะเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็รับปากชาวบ้านแล้ว แต่พอมีการทำถนน รถปูน รถจักรขนาดใหญ่เข้าทำงาน ถนนแตกเป็นหลุม เป็นบ่อไปใหญ่ ผมก็เห็นชอบกับการโอนเงินครั้งนี้มาทำถนนให้ชาวบ้านต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านครับ

นายกศักดิ์ดา - ตามแบบแปลน เหล็กเส้นกลม ข้อ ๔ ในแบบมีนระครับ แต่ไปหน้างานจริง ๆ ผมไปตรวจไม่เคยเห็น มีสักครั้ง ขอให้ท่านสมาชิกสภา เขต ๑ เจ้าหน้าที่ ไปตรวจดูด้วยเวลาช่างผู้รับเหมาเขาทำงานกัน

นายกเทศมนตรี - ขอบคุนท่าน สท.ศักดิ์ดาครับ เป็นการดีเพื่อก่อให้เกิดความถูกต้อง ขอบคุนมากครับ

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม

- จึงขอมติในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ จำนวนเงิน ๑๑๘,๐๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, ดออกเสียง -ไม่มี-

๔.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมลูกรัง บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ จำนวน ๒๙๘,๓๐๐.-บาท (เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน)

ประธานสภา - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมถมลูกรัง บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ จำนวน ๒๙๘,๓๐๐.-บาท (เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน) ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพื่อให้สภาได้พิจารณา

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมลูกรัง บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ จำนวน ๒๙๘,๓๐๐.-บาท (เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน) เนื่องจากทาง ผอ.กองช่างได้แจ้งมาว่า ปริมาณงาน ในเทศบัญญัติผิด ไม่ตรงกับแบบแปลน ทำให้ไม่สามารถจ้างงานพัสดุเพื่อดำเนินการจัดจ้างโครงการ นี้ได้ วันนี้จึงได้นำเข้าในที่ประชุมสภาเพื่อขอให้สภาได้พิจารณาด้วยครับ

นายทวิช - ผมขอชี้แจงครับว่า เมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมา จะทำเรื่องจ้างพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โครงการนี้ แต่ผมไปตรวจดูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมลูกรัง บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ จำนวน ๒๙๘,๓๐๐.- บาท ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำลอดถนน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๕ บ่อ, ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร (บ้าน นายรัตน์ พูทอง) ซึ่งผิดจากประมาณการราคา คือตรงความหนาของถนนลูกรัง จะต้องเป็น ๑.๕๐ เมตร คือเราจะเททับท่อระบายน้ำครับ ก็เลยต้องหนา ๑.๕๐ เมตร เพราะฉะนั้นจึงต้องขอ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ตรงปริมาณงานครับ

นายกเทศมนตรี - ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ผิดจากแบบประมาณการราคา ขอให้ท่านปลัดชี้แจงด้วย ว่าเหตุใดต้องนำมาให้สภาพิจารณา

ปลัดเทศบาล - สรุปคือ เกิดจากการพิมพ์ตัวเลขผิดครับ ที่ถูกต้อง ถนนหนา ๑.๕๐ เมตร แต่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพิมพ์ ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงินไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องปฏิบัติ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯ ให้สภามีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องก่อนการทำงาน

นางสาวเพ็ญวิภา - ก่อนจะลงมติ ขอสอบถามว่า ปริมาณงานเปลี่ยนแล้ว มีผลกระทบต่องบประมาณหรือไม่ จะได้ไม่ต้องลงมติหลายครั้ง

ปลัดเทศบาล - งบประมาณคงเดิมครับ

นายศักดิ์ดา - ตามแบบแปลน ลำดับที่ ๑๖ เรื่องไหล่ทาง ลูกรังที่ถมไหล่ทาง พอทำจริงไม่เคยได้ตามแบบสักครั้ง ขอให้สภาฯ เวลาที่มีโครงการก่อสร้างให้ท่านลงพื้นที่ไปดูด้วย ไปดูทุกโครงการ ไหล่ทางมีไม่ถึง ๘๐% ทุกโครงการทุกที่ ผมไปดูทุกครั้ง ผมไปดูเนื้องานเป็นหลักเพื่อชาวบ้าน ไม่มีการกั้นแก้งครับ

นายदनัย - ขอขอบคุณท่าน สท.ศักดิ์ดาครับ โครงการทุกโครงการมีคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง มีช่างควบคุมงาน หากโครงการใดมีปัญหา ท่าน ผอ.ช่างควบคุมดูแลงานก่อสร้างอยู่แล้ว คิดว่าหากมีปัญหา คงแค่เล็กน้อยครับ

นายทวิช - ผมขอเรียนชี้แจงครับ วิธีการคิดคำนวณปริมาตร เพื่อนำไปตรวจสอบ ประเด็นดินลูกรัง ในการถมไหล่ทาง ผมเอาตัวอย่างโครงการถนนสายบ้านต้นผึ้ง-หัวหนอง เลยนะครับ ไหล่ทางของถนน กว้าง ๐.๓-๐.๕ เมตร (๓๐-๕๐ ซม.) ยาว ๐.๑๕ เมตร (ในกรณีถนนสายนี้ คือ ๐.๑๕ x ๐.๓๐ x ๕๖ x ๒ = ๕ คิว) ประมาณ ๑ ลำรถหกล้อกับอีกนิดครับ เพราะ ๑ ลำรถ มี ๔ คิว บางที่ก็ถมตามปริมาตร บางที่ก็ไม่ถึง ตามที่ท่าน สท.ศักดิ์ดากล่าวมา บางพื้นที่ใส่ไม่ได้ก็เฉลี่ยเอา เพราะบางที่แคบก็เอาไปใส่ในที่กว้างเป็นการถัวเฉลี่ยครับ

นายสมยศ - ขอสอบถามตรงบ้านนายรัตน์ พูทอง การวางท่อและถมลูกรัง ตอนสิ้นสุดการวางท่อมีหูช้าง ผมเป็นห่วงกลัวดินจะไหลลงท่อ จึงขอสอบถามท่าน ผอ.ช่างว่ามีหรือเปล่าครับ

นายทวิช - มีอยู่ครับหูช้าง หรือภาษาทางการคือ กำแพงปากท่อ เพื่อกันดินไม่ให้ไหลลงปากท่อครับ

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม

- จึงขอมติในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมลูกรัง บ้านปิ่นจ้าว หมู่ ๗ จำนวน ๒๙๘,๓๐๐.-บาท (เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน) ด้วยเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-

๔.๓ ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานสภา - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่
กระผมนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ต่อสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เมื่อวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้กำหนดนโยบายภายใต้กรอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล รวม ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านสิ่งแวดล้อม

- จะดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ทุกหมู่บ้าน และถูกสุขอนามัย เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการปลูกป่าและปลูกต้นไม้
- ส่งเสริมและบำรุงรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน โดยการสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่ยังไม่พอใช้
- ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐานและทั่วถึง
- ขยายเขตประปา ไฟฟ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่ และปรับปรุงท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ที่มีปัญหา
น้ำท่วมขังอย่างมีระบบ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทุกพื้นที่ เช่น ขุดลอกลำเหมือง
ดาดลำเหมือง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดบ่อน้ำตื้น เป็นต้น

๓. ด้านการพัฒนาสังคม

- ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา
- สนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง
- ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์
เป็นต้น มุ่งเน้นการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขอนามัยเบื้องต้น โดยอาศัยการเข้ามีส่วนร่วมของกลุ่ม อสม. กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ
- ดูแลช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
- สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
- สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนและกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนจุดบริการประชาชน สายตรวจ อปพร. และดูแลพื้นที่สาธารณะ
- ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น
वादภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น

๔. ด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้
- หาดตลาดรองรับเพื่อขายสินค้าในระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
- ส่งเสริมโครงการปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐ

๕. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

- บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- เสริมสร้าง พัฒนา ศักยภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เช่น ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและส่วนรวม

๖. จะปฏิบัติตามแนวนโยบายแห่งรัฐอย่างจริงจัง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการและกิจกรรมจะมีความสอดคล้องกับนโยบายที่แถลงไว้ ซึ่ง กระทบได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความ พึงพอใจสูงสุดตามที่ได้มุ่งหวังไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ กระทบและคณะผู้บริหารดำเนินงาน จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะมุ่งเน้นประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรroc ๕ ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

**งบเงินรับ - เงินจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)**

รายรับ

หมวด / ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	สูง (หรือ) ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง			
๑. หมวดภาษีอากร	๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๔,๙๐๙.๐๐	๓๗๖,๙๐๙.๐๐
๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๓๑,๙๕๙.๕๐	๑๑๐,๙๕๙.๕๐
๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๑,๖๑๓.๖๐	๑๕๑,๖๑๓.๖๐
๔. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
๕. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๐๐,๕๐๐.๐๐	๔๒,๖๗๕.๐๐	-๕๗,๘๒๕.๐๐
๖. หมวดรายได้จากทุน	๕๐๐.๐๐	๒๘๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๓,๙๕๗.๑๐	๕๘๓,๙๕๗.๑๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๑. หมวดภาษีจัดสรร	๑๙,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๕๐,๗๓๕.๙๔	-๑๒๙,๒๖๔.๐๖
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	๑๙,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๕๐,๗๓๕.๙๔	-๑๒๙,๒๖๔.๐๖
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๔๔,๖๘๖.๐๐	-๑,๖๕๕,๓๑๔.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๔๔,๖๘๖.๐๐	-๑,๖๕๕,๓๑๔.๐๐

หมวด / ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	สูง (หรือ) ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์			
๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๑๓,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๖๓๐.๐๒๒.๐๐	-๘๙๙,๙๗๘.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์	๑๓,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๖๓๐.๐๒๒.๐๐	-๘๙๙,๙๗๘.๐๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๔๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๙๒๙,๔๐๑.๐๔	-๒,๑๐๐,๕๙๘.๙๖

สรุปรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน	๒๑,๙๕๔,๖๙๓.๐๔	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๓๔๔,๖๘๖.๐๐	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๒,๖๓๐,๐๒๒.๐๐	บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น	๓๘,๙๒๙,๔๐๑.๐๔	บาท

รายจ่าย

หมวด / ประเภท	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	สูง (หรือ) ต่ำ
รายจ่ายประจำ			
๑. งบกลาง	๑,๓๓๙,๗๐๐.๐๐	๑,๒๖๓,๐๔๙.๐๐	-๑๑๖,๖๕๑.๐๐
๒. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๐,๓๕๕,๐๗๐.๐๐	๑๐,๒๕๓,๗๗๓.๐๐	-๑๐๑,๒๙๗.๐๐
๓. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๗,๗๘๙,๙๑๕.๐๐	๖,๑๓๖,๒๙๒.๗๕	-๑,๖๕๓,๖๒๒.๒๕
๔. งบรายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-๓๐,๐๐๐.๐๐
๕. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑,๒๕๐,๕๐๐.๐๐	๙๖๔,๕๐๐.๐๐	-๒๘๖,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายประจำ	๒๐,๘๐๕,๑๘๕.๐๐	๑๘,๖๑๗,๖๑๔.๗๕	-๒,๑๘๗,๕๗๐.๒๕
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
๑. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๖,๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๒๙,๐๙๕.๐๐	-๙๑,๙๐๕.๐๐
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	๖,๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๒๙,๐๙๕.๐๐	-๙๑,๙๐๕.๐๐
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์			
๑. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๑๔,๑๐๓,๘๑๕.๐๐	๑๓,๕๘๐,๑๙๓.๗๒	-๕๒๓,๖๒๑.๒๘
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยกำหนดวัตถุประสงค์	๑๔,๑๐๓,๘๑๕.๐๐	๑๓,๕๘๐,๑๙๓.๗๒	-๕๒๓,๖๒๑.๒๘
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๔๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๒๒๖,๙๐๖.๔๗	-๒,๘๐๓,๐๙๓.๕๓

สรุปรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายจ่ายจริง	๒๔,๖๔๖,๗๐๙.๗๕	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	๑๓,๕๘๐,๑๙๖.๗๒	บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๘,๒๒๖,๙๐๖.๔๗	บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น	= ๓๘,๙๒๙,๔๐๑.๐๔	บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	= ๓๘,๒๒๖,๙๐๖.๔๗	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	= ๗๐๒,๔๙๔.๕๗	บาท

โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การพัฒนาด้านสังคม		
๑. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ๑๐๐% (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๖๒,๕๔๖.๕๒ บาท	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล มีอาหารเสริม (นม) ดื่มครบทุกคน	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต. ห้วยฉัตรแม่ตาลมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการสมวัย
๒. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ๑๐๐% (โรงเรียน ๒ แห่ง) งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๒๗,๗๘๘.๒๐ บาท	นักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล ห้วยฉัตรแม่ตาล มีอาหารเสริม (นม) ดื่มครบทุกคน	นักเรียนในโรงเรียนของ ทต. ห้วยฉัตรแม่ตาล มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการสมวัย
๓. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว) งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙๐,๐๐๐.-บาท	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาวทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
๔. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง) งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘๓,๐๐๐.-บาท	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดงทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
๕. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปิ่นจ้าว) งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙๔,๑๐๐.-บาท	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปิ่นจ้าวทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
๖. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๒๐,๐๐๐.-บาท	นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง	นักเรียนทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
๗. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๑๐๐% (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปิ่นจ้าว) งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๘๘,๐๐๐.-บาท	นักเรียนในโรงเรียนบ้านปิ่นจ้าวทุกคน มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง	นักเรียนทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗๐,๐๐๐.-บาท	นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม	นักเรียนได้รับความรู้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรู้
๙. โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปิ่นจ้าว) งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย - บาท	นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม	นักเรียนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของท้องถิ่น
๑๐. โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม (อุดหนุนโรงเรียนห้วยฉัตรวิทยา) งบประมาณ ๔๓,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๓,๙๐๐.-บาท	นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม	นักเรียนได้รับความรู้และสามารถบริหารจัดการ ชยะได้อย่างยั่งยืน
๑๑. โครงการคุณธรรมนำชีวิต (อุดหนุนโรงเรียนห้วยฉัตรวิทยา) งบประมาณ ๔๒,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๒,๖๐๐.-บาท	นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม	นักเรียนได้รับความรู้และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมตลอดไป

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑๒. โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา (อุดหนุนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท	นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม	นักเรียนมีแหล่งข้อมูลในการศึกษา ความรู้
๑๓. วัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) (โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล) (สำนักงาน/คนงานประจำรถขยะ) งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๑๕,๐๗๕.-บาท	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนงานประจำ รถขยะ และโรงฆ่าสัตว์ ของ ทต. ห้างฉัตรแม่ตาล มีวัสดุงานบ้านงาน ครัว ใช้อย่างเพียงพอ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนงานประจำ รถขยะ โรงฆ่าสัตว์ฯ สะอาด ถูกสุขอนามัยเรียบร้อย น่าอยู่
๑๔. วัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) งบประมาณ ๙๓,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙๓,๕๐๐.-บาท	ศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาลมีวัสดุการศึกษา ใช้อย่างเพียงพอ	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
๑๕. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๑,๙๕๑.-บาท	เด็กและเยาวชนในตำบลห้างฉัตรได้ ทำกิจกรรมและการแสดงออก ร่วมกันจำนวนมาก	เด็กและเยาวชนในตำบลห้างฉัตร ได้รับความรู้และความสำคัญของ วันเด็ก
๑๖. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘๒,๕๐๐.-บาท	ผู้ติดเชื้อเอดส์ ทุกคน ในเขต ทต. ห้างฉัตรแม่ตาลได้รับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อคน	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลและ ช่วยเหลือให้มีขวัญกำลังใจในการ ดำเนินชีวิตต่อไป
๑๗. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๙,๕๐๗,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙,๐๘๔,๗๐๐.-บาท	ผู้สูงอายุทุกคน ในเขต ทต.ห้างฉัตร- แม่ตาล ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (๖๐-๖๙ ปี ได้รับ ๖๐๐ บาทต่อเดือน) (๗๐-๗๙ ปี ได้รับ ๗๐๐ บาทต่อเดือน) (๘๐-๘๙ ปี ได้รับ ๘๐๐ บาทต่อเดือน) (๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน)	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและ ช่วยเหลือให้มีขวัญกำลังใจในการ ดำเนินชีวิตต่อไป
๑๘. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และทุพพลภาพ งบประมาณ ๒,๗๕๕,๒๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๒,๗๐๔,๐๐๐.-บาท กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล	คนพิการและทุพพลภาพ ทุกคน ในเขต ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเดือนละ ๘๐๐ บาทต่อคน	คนพิการและทุพพลภาพได้รับการ ดูแลและช่วยเหลือให้มีขวัญ กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
๑๙. (อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐.-บาท	สมาชิกกองทุน จำนวน ๑,๖๕๔ คน	การบริหารกองทุนฯ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
๒๐. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๘,๓๐๐.-บาท	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร แม่ตาล ทุกคน และประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์
๒๑. โครงการน้อมรำลึกฯ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๓๖,๖๖๕.-บาท	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร แม่ตาล ทุกคน และประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

โครงการ / ใช้งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๒๒. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ (คก.ตามรอยพ่อฯ) งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๘๔,๖๐๐.-บาท	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้างฉัตร แม่ตาล ทุกคน และประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์
๒๓. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม และพวง มาลา- งานรัฐพิธี ราชพิธี ต่าง ๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑,๐๐๐.-บาท	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ พนักงานจ้าง ทุกคน ร่วมกิจกรรม งานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ	ประชาชนในตำบลห้างฉัตรเห็น คุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณี ของไทย และเป็นการ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
๒๔. โครงการจัดงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัตร) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔,๕๐๐.- บาท	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร เห็นความสำคัญของประเพณีที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนในตำบลห้างฉัตรให้ ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และใส่ใจ สืบทอดประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป
๒๕. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอย กระถง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย -บาท	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร และ บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและ เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๒๖. โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๑๙,๐๐๐.-บาท	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร และ บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและเข้า ร่วมกิจกรรม	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๒๗. โครงการสงฆ์พระธาตุปางม่วง หมู่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘,๕๐๐.-บาท	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร และ บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและ เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๒๘. โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และ งานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (อุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอ) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐.-บาท	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส แสดงความจงรักภักดีและได้เข้าร่วม ในงานพิธีวันสำคัญต่าง ๆ	ประชาชนและทุกหน่วยงานใน อำเภอห้างฉัตร ตระหนักและ เล็งเห็นความสำคัญของงาน พระราชพิธี และรัฐพิธีต่าง ๆ
๒๙. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรม ก่อ่งปู่จา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ (อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร และ บุคคลทั่วไปให้ความสนใจและ เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
๓๐. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ภายในเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๕๘,๒๘๐.-บาท	เยาวชน และประชาชน ภายใน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันกีฬา	เยาวชน ประชาชน และ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล มีความ สามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ ร่างกาย แข็งแรง
๓๑. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐.-บาท	ผู้สูงอายุทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม	ผู้สูงอายุในเขต ทต.ห้างฉัตร แม่ตาล มีความสามัคคี รวมทั้งมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓๒. วัสดุกีฬา งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕๙,๙๒๐.-บาท	จัดซื้อวัสดุกีฬาทุกประเภท สำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กีฬาเยาวชนฯ	เยาวชน ประชาชน และ ทต. ห้างฉัตรแม่ตาล มีความสามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓๓. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนอำเภอห้างฉัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย - บาท	เด็กและเยาวชนในอำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	เด็กและเยาวชนในอำเภอห้างฉัตร มีความสามัคคีและมีทักษะในกีฬาแต่ละประเภท
๓๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมตำบล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลเคลื่อนที่ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙,๔๗๕.-บาท	ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลพื้นฐานนี้มาพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างถูกต้อง และถูกจุด
๓๕. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย - บาท	ประชาชนตำบลห้างฉัตร เข้าร่วมอบรมและกิจกรรมในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	ประชาชนในตำบลห้างฉัตรมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง และต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
๓๖. โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย - บาท	ประชาชนตำบลห้างฉัตร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ปรองดองฯ	ประชาชนในตำบลห้างฉัตรมีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓๗. โครงการ "กิจกรรมเพื่อต่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย - บาท	นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๕ - ๖ เข้าร่วมอบรมและกิจกรรมในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง และต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
๓๘. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.-บาท	ประชาชนตำบลห้างฉัตร เข้าร่วมอบรมและกิจกรรมในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	ประชาชนในตำบลห้างฉัตรมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง และต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
๓๙. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด(อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลห้างฉัตร) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท	สร้างความรักความผูกพันดี ในครอบครัว จำนวน ๕๐ ครอบครัว	สร้างความรักความผูกพันดี ในครอบครัว ลดปริมาณการแตกแยกของครอบครัว
๔๐. โครงการวันสตรีอำเภอห้างฉัตร (อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลห้างฉัตร)งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย - บาท	กลุ่มสตรีตำบลห้างฉัตรทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอห้างฉัตร	ส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มสตรีอำเภอห้างฉัตร
๔๑. โครงการพัฒนาที่ทำการชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล(อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุให้ความรู้ด้านต่าง ๆ นันทนาการ ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ธรรมชาติบำบัด สมุนไพร ศาสนา/ประเพณี ศึกษา ดูงานอาสาสมัครเพื่อนเยี่ยมเพื่อนฯ	ผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔๒. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสข.) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๔๐,๒๒๐.-บาท	สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน ๗ หมู่บ้าน	สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๔๓. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ - จัดซื้อทรายเคลือบสาร - น้ำยาพ่นหมอกควัน งบประมาณ ๖๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๑,๙๔๐.-บาท	พ่นหมอกควัน/แจกทรายเคลือบสาร /ฉีดวัคซีน ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	ประชาชนในตำบลห้างฉัตรมีสุขภาพที่แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
๔๔. ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ อำเภอห้างฉัตร (อุดหนุน กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐.-บาท	สนับสนุนกิจกรรมกาชาดอำเภอห้างฉัตร	กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตรมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพียงพอในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน
๔๕. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔,๖๐๐.-บาท	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปีใหม่ และสงกรานต์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	ประชาชนมีความเข้าใจและรู้จักวิธีการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ ทำให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
๔๖. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙,๗๙๖.-บาท	เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชน จำนวน ๔๐ คน	ผู้รับการอบรมทุกคนมีความรู้ ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
๔๗. โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๑,๒๘๓.-บาท	จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควันภายในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน	ประชาชนมีความเข้าใจร่วมกัน ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควันรวมทั้งมลพิษทางอากาศภายในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
๔๘. โครงการป้องกันภัยแล้ง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย - บาท	ประชาสัมพันธ์และให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพออย่างทั่วถึงและเพียงพออย่างมีความสุข
๔๙. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร) งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐.-บาท	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ระดับอำเภอ	ประชาชนมีความเข้าใจและรู้จักวิธีการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลฯ ทำให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
๕๐. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๙,๗๘๐.-บาท	จัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และจุดบริการสาธารณะในเขต ทต. ห้างฉัตรแม่ตาล	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
<u>ด้านเศรษฐกิจ</u>		
๑. โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวของดินครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อุดหนุนกิจการที่ทำการปกครองอำเภอ) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐.-บาท	ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม	เสริมสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลำปาง และผู้ร่วมงานได้รับความสุขและความเพลิดเพลินจากการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๒. โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวของดีอำเภอห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อุดหนุนกิจการที่ทำการปกครองอำเภอ) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.-บาท	ประชาชนชาวอำเภอห้างฉัตร อำเภอใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม	เสริมสร้างรายได้ให้แก่อำเภอห้างฉัตรและผู้ร่วมงาน ได้รับความสุขและความเพลิดเพลินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
๓. โครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๗,๙๗๗.๕๐ บาท	ประชาชนในตำบลห้างฉัตร และตำบลใกล้เคียง	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
<u>ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</u>		
๑. การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (หมู่ ๓ - หมู่ ๙) งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๒๓,๐๙๕.๔๐ บาท	จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่าง ๆ	ประชาชนในตำบลห้างฉัตรได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง
๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ ๔ (ตรงข้ามประปาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๙๔,๗๐๐.-บาท	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร สูง ๓.๕๕ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๘๐.๕๐ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนในหมู่บ้านมีสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ
๓. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านบ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (สถานีอนามัย (เดิม)) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๖๐๐,๐๐๐.-บาท	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๗๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเข้ารับบริการจากศูนย์ อสม.
๔. โครงการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ (ข้างอาคารกองคลัง) งบประมาณ ๓๙,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๙,๓๐๐.-บาท	หลังคามุงแผ่น Metal Sheet หนา ๐.๓๕ มิลลิเมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๔๐ เมตร	สำนักงานเทศบาลมีสถานที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (ซอยบ้านนายเพชร แสงบุญเรือง) งบประมาณ ๖๗,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๖๗,๑๐๐.-บาท	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (ซอยบ้านนายรุ่ง แสนขัติ) งบประมาณ ๒๗,๓๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๗,๐๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (ซอยบ้านนางพิศมัย สันบุญเป็ง) งบประมาณ ๑๙๘,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๙๘,๖๐๐.-บาท	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (ซอยบ้านนายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง) งบประมาณ ๖๙,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๖๙,๕๐๐.-บาท	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (ซอยบ้านนางอัมพร ผาสุขทรง) งบประมาณ ๙๙,๓๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙๘,๗๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (ซอยบ้านนายจันทร์แดง แก้วเมือง) งบประมาณ ๑๙๖,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๙๖,๒๐๐.-บาท	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (ซอยบ้านนายธนภิตต์ อินตะเสน) งบประมาณ ๑๔๐,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๔๐,๐๐๐.บาท	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ (ซอยบ้านนายจันทร์ดี คำอินตะ) งบประมาณ ๑๕๖,๔๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๕๕,๘๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ (ซอยบ้านนางทัศนีย์ ตาบุญมา) งบประมาณ ๖๖,๘๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๖๖,๒๐๐.-บาท	ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำ คสล. ความกว้าง ภายในราง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้น+ผนังราง หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	- ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย - เพื่อช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ (ซอยบ้านนางสนั่น ใจสุยะ) งบประมาณ ๑๘,๓๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๗,๙๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ (หน้าสำนักงานเกษตร อำเภอกำแพงแสน) งบประมาณ ๑๙๘,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๙๘,๕๐๐.-บาท	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนางนวย จันทร์ดี) งบประมาณ ๑๒,๒๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๑,๐๐๐.-บาท	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนางรววย เฉยธีรากร) งบประมาณ ๓๕,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๒,๓๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายเนตร ตัลปาละ) งบประมาณ ๑๖,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๔,๙๐๐.-บาท	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายอุ้น โกฎีสืบ) งบประมาณ ๒๙,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๗,๒๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายนิพนธ์ เป็งจำเมือง) งบประมาณ ๒๗,๘๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๑,๙๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายสุรินทร์ จารณะ) งบประมาณ ๑๔๖,๓๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๓๔,๗๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายชาญ ธินา) งบประมาณ ๓๖,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๓,๖๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายศักดิ์ กุณะ) งบประมาณ ๑๔๙,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๓๗,๑๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นง้าว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนางรอด สุวรรณศรี) งบประมาณ ๓๔,๔๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๑,๒๐๐.-บาท	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นแก้ว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายบุญธรรม สุวรรณศรี) งบประมาณ ๓๙,๗๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๖,๑๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (ซอยบ้าน น.ส.ยง หม้อใจวงศ์) งบประมาณ ๓๗,๘๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๗,๓๐๐.-บาท	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ (สายเจ้าพ่อขุนตาน) งบประมาณ ๔๑๕,๘๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๑๕,๗๐๐.-บาท	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ (สายบ้านนายดี (บ้านทุ่ง)) งบประมาณ ๖๕,๔๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๖๐,๗๐๐.-บาท	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๒๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปิ่นแก้ว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ) งบประมาณ ๘๒,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘๒,๓๐๐.-บาท	ความกว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้น+ผนังราง หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	เพื่อช่วยระบายน้ำในช่วง ฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร
๓๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (สายหน้าอู่มงคล) งบประมาณ ๗๐,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗๐,๒๐๐.-บาท	ความกว้างภายในราง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร พื้น+ผนังราง หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	เพื่อช่วยระบายน้ำในช่วง ฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร
๓๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVER LAY ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม บ้านขามแดง หมู่ ๖ (ทางสายหลัก) งบประมาณ ๙๘๔,๗๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙๘๔,๗๐๐.-บาท	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๓๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVER LAY ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม บ้านขามแดง หมู่ ๖ (ทางสายหลัก) งบประมาณ ๑๘๕,๑๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๘๒,๗๐๐.-บาท	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
๓๓. โครงการก่อสร้างคอกวัวกั้นโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๘๙,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘๘,๙๐๐.-บาท	กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร	โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล รองรับการใช้บริการจากผู้ประกอบได้อย่างเพียงพอ และถูกสุขอนามัย

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<p>๓๔. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล ห้างฉัตรแม่ตาล (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗๑,๙๐๐.-บาท</p>	<p>เทศบาลคอนกรีตทางเข้า-ออก (บริเวณด้านหลังอาคาร) พร้อมทำ รางน้ำ, งานเพิ่มเสามัดโค-กระบือ, เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ พร้อม ติดตั้ง ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร, เปลี่ยนบานประตู ทางเข้า ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร, ซ่อมแซมฐาน เตาดัม, งานซ่อมแซมตัวล้อคประตู อลูมิเนียม, งานซ่อมแซมประตู ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ และงานทำ ล้อเลื่อนแขวนเนื้อ</p>	<p>โรงฆ่าสัตว์ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล รองรับการใช้บริการจาก ผู้ประกอบได้อย่างเพียงพอ และ ถูกสุขอนามัย</p>
<p>๓๕. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๗๔,๙๐๐.-บาท</p>	<p>งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ๘ ห้อง งานทั่วไป งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานหลังคา งานประตู งานผนังกันข้างห้องน้ำ งานพื้น งานไฟฟ้า งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ๕ บ่อ และงานทาสีรั้วคอนกรีต พร้อมป้ายมาตรฐานฯ</p>	<p>พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดูสะอาด สวยงาม</p>
<p>๓๖. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำแม่ฮาว บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ (ลำเหมืองแม่ฮาวบริเวณ ข้างบ้านนายบุญเจ็ด บุญเสริม) (โอนเงิน ตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๔๘,๕๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๔๘,๒๐๐.-บาท</p>	<p>กว้างขวางลำเหมือง ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร</p>	<p>ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค – บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี</p>
<p>๓๗. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฌาปนสถาน ตำบลห้างฉัตร (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๖,๙๑๕.-บาท</p>	<p>ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงฌาปนสถาน ตำบลห้างฉัตรซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล ห้างฉัตรแม่ตาล เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบ สาธารณูปการระบบสาธารณูปโภค อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ติดตริ้งกับที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (เตาเผาปลอด มลพิษ) ฯลฯ</p>	<p>ฌาปนสถานตำบลห้างฉัตรมี คุณภาพ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ครบวงจร</p>
<p>๓๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (หลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ ใจคำปัน) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๖๑,๗๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๖๑,๓๐๐.-บาท</p>	<p>ขนาดกว้างในราง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว รวม ๓๑.๐๐ เมตร</p>	<p>เพื่อช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังผิว จราจร</p>

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<p>๓๙. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (หน้าบ้านนางนงคราญ ตานันใจ) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๑๓๖,๓๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๓๕,๙๐๐.-บาท</p>	<p>ขนาดกว้างในราง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว รวม๑๐๐.๐๐ เมตร</p>	<p>เพื่อช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร</p>
<p>๔๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นแก้ว หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายพุด ถาอิน จักร) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๔๘,๔๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๗,๓๐๐.-บาท</p>	<p>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า๙๒.๐๐ ตารางเมตร</p>	<p>ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย</p>
<p>๔๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบ้านขามแดง หมู่ ๖ (สายคาร์แคร์ - ร้านอรัญ) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๑๓๕,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๓๔,๒๐๐.-บาท</p>	<p>ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว รวม ๓๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายมาตรฐานฯ</p>	<p>- เพื่อช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร</p> <p>- ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย</p>
<p>๔๒. เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีภัยธรรมชาติในตำบลห้างฉัตรและตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ขอความช่วยเหลือในกรณีภัยธรรมชาติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๙ และตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ งบประมาณ ๕๔๗,๑๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๙๘,๗๗๔.-บาท</p>	<p>- ซ่อมแซมคอสสะพาน (ต้นผึ้ง) หมู่ ๕ งบประมาณ ๔๗,๕๐๐.-บาท</p> <p>- ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อฯ บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ งบประมาณ ๑๓๘,๖๐๐.-บาท</p> <p>- กระสอบทราย งบประมาณ ๓,๐๐๐.-บาท</p> <p>- กระเบื้อง ครอบ สังกะสี ราวตัก บ้านสถานี หมู่ ๔ งบประมาณ ๑,๔๖๐.-บาท</p> <p>- วัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กระเบื้อง ครอบ สังกะสี เมทัลชีท ฯลฯ) หมู่ ๓ - หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๐๔,๘๑๔.-บาท</p> <p>- ขุดลอกเปิดทางน้ำและวางท่อระบายน้ำฯ บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ งบประมาณ ๒๑,๖๐๐.-บาท</p> <p>- ซ่อมแซมไหล่ทางถนนหน้าโรงสี บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓งบประมาณ ๙,๗๐๐.-บาท</p>	<p>ประชาชนในตำบลห้างฉัตรได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที</p>
<p>๔๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ เชื่อมกับบ้านหัวหนอง หมู่ ๘ (บ้านต้นผึ้งถึงวัดดอนมูล) งบประมาณ ๒,๑๓๙,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๘,๗๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)</p>	<p>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางโดยเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมรื้อถอน</p>	<p>ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย</p>

โครงการ / ใช้งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๔๔. โครงการขุดลอกลำเหมือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านปิ่นจ้าว หมู่ ๗ (สายบ้านนางเพ็ญ อินถา นะ) งบประมาณ ๓๒,๔๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๒,๔๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)	ผิวทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรพร้อมชนทั้ง	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
๔๕. โครงการซ่อมแซมคอสะพานบ้านแพะดอนสัก หมู่ ๕ (สะพานบ้านต้นผึ้ง) งบประมาณ ๘๖,๗๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘๖,๗๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
๔๖. โครงการซ่อมแซมคอสะพานบ้านปางม่วง หมู่ ๙ (สะพานบ้านต้นผึ้ง) งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐๔,๐๐๐.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร และเรียงหินในคลองเกเบี่ยน มาตรฐาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย
<u>ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u>		
๑. ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๔๑,๔๖๔.-บาท	บริหารจัดการขยะภายในหมู่บ้าน (หมู่ ๓ - หมู่ ๙)	ตำบลห่างฉัตรสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.-บาท	ทต.ห่างฉัตรแม่ตาลและประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้	ตำบลห่างฉัตรมีความร่มรื่นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
๓. โครงการพระราชเสาวนีย์ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๔,๐๐๐.-บาท	ทต.ห่างฉัตรแม่ตาลและประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้	ตำบลห่างฉัตรมีความร่มรื่นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
๔. โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๙,๕๐๐.-บาท	ทต.ห่างฉัตรแม่ตาลและประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันปลูกต้นไม้	ตำบลห่างฉัตรมีความร่มรื่นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
๕. วัสดุการเกษตร งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗๖,๖๗๐.-บาท	จัดซื้อวัสดุการเกษตรไว้เพียงพอสำหรับงานด้านการเกษตร	สภาพภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห่างฉัตรแม่ตาลและสวนสาธารณะในเขตพื้นที่ร่มรื่นน่าอยู่
<u>ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร</u>		
๑. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘,๗๐๐.-บาท	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห่างฉัตรแม่ตาล ทุกคน เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมร่วมกัน	เพื่อสร้างความสามัคคีพัฒนาศักยภาพในการทำงาน การบริหารงานขององค์กร

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๒. โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวม ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่อำเภอ ห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล เวียงตาล) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐.-บาทเบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐.-บาท	สนับสนุนงบประมาณในการ ดำเนินงานของศูนย์รวมข่าวสาร การจัดซื้อ หรือจัดจ้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่อำเภอห้วยฉัตร	เพื่อให้ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ หรือจัดจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ อำเภอห้วยฉัตร สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย - บาท	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้แก่เทศบาลฯ มาชำระตามวัน เวลา ที่กำหนด	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมาชำระภาษี ตรงตามเวลา ทำให้ลดจำนวนภาษี ค้างชำระ
๔. ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงาน ๑ ตัว (สำนัก ปลัด งานบริหารทั่วไป) งบประมาณ ๘,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๘,๐๐๐.-บาท	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร สูง ๐.๗๕ เมตร มีตู้เก็บเอกสาร ๒ ชั้น ๑ ลั่นชัก ขาเหล็ก พนด้า	เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้ทำงาน ๓ ตัว (สำนัก ปลัด งานบริหารทั่วไป ๒ ตัว) (กองคลัง ๑ ตัว) งบประมาณ ๓,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓,๖๐๐.-บาท	ชนิดเบาะหนัง มีที่วางแขน มีล้อเลื่อนปรับสูงต่ำได้	เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๖. ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้ใส่แฟ้มแขวน ๒ ตู้ (สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ๑ ตู้) (กองคลัง ๑ ตู้) งบประมาณ ๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘,๔๐๐.-บาท	ตู้เหล็ก ขนาด ๔ ลั่นชัก มีล้อ แขวนเอกสาร	เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๗. ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน (มอก.) ๔ ตู้ (สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ๑ ตู้) (กองคลัง ๓ ตู้) งบประมาณ ๒๖,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐.-บาท	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน มีชั้น วางเอกสาร	เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘. ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ๑ ตัว (กองคลัง) งบประมาณ ๓,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓,๕๐๐.-บาท	ชนิดเบาะหนัง ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโซ้ค ไฮดรอลิก ขนาดกว้าง ๖๒ เซนติเมตร ลึก ๖๒ เซนติเมตร สูง ๑๑๘-๑๓๐	เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๙. ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก พร้อมฐาน ๑ ตู้ (กองคลัง) งบประมาณ ๕,๔๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕,๔๐๐.-บาท	ตู้เหล็ก ขนาดกว้าง ๑๔๙๑ มิลลิเมตร ลึก ๔๐๘ มิลลิเมตร สูง ๘๗๘ มิลลิเมตร ฐานรองตู้ ขนาด กว้าง ๑๔๙๑ มิลลิเมตร ลึก ๔๐๘ มิลลิเมตร สูง ๗๖ มิลลิเมตร	เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๐. ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๑ ตู้ (กองคลัง) งบประมาณ ๔,๗๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔,๗๐๐.-บาท	ตู้เหล็ก ขนาดกว้าง ๑๔๙๑ มิลลิเมตร ลึก ๔๐๘ มิลลิเมตร สูง ๘๗๘ มิลลิเมตร	เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ๑ เครื่อง (กองช่าง) งบประมาณ ๔๗,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๖,๕๐๐.-บาท	๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด ไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวม ค่าติดตั้ง	

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	<p>๓) เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้อง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย ส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอก อากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น ละออง และสามารถถอดล้างทำ ความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้นหรือ แขวน - ชนิดติดผนัง สำหรับชนิด ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ ไม่มีระบบฟอกอากาศ</p> <p>๖) มีความหน่วงเวลาการทำงาน ของคอมเพรสเซอร์</p> <p>๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗)เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดย ให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ คุณสมบัติคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณา เปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำ จำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 	

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<p>๑๒. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ๑ เครื่อง (สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป) งบประมาณ ๔,๓๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓,๙๙๐.-บาท</p>	<p>๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ Pixel - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ 	<p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๑๓. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที) ๑ เครื่อง (กองคลัง ๑ เครื่อง) งบประมาณ ๗,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕,๙๙๐.-บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือ ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐แผ่น 	<p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๑๔. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ๑ เครื่อง (กองคลัง ๑ เครื่อง) งบประมาณ ๗,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๗,๗๐๐.-บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi หรือ ๑,๒๐๐x๔,๘๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) 	<p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>

โครงการ / ตั้งงบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<p>๑๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๕ เครื่อง(กองคลัง ๕ เครื่อง) งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๐,๕๐๐.-บาท</p> <p>๑๖. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ ๑ เครื่อง (สำนักปลัดงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๒๗,๐๐๐.-บาท</p> <p>๑๗. ครุภัณฑ์อื่น - เลื่อยโซ่ยนต์ ๑ เครื่อง (สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) งบประมาณ ๗,๕๐๐.-บาทเบิกจ่าย ๗,๕๐๐.-บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสี และขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที - ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน และวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด พร้อมใช้ได้ หนังสือคู่มือการใช้ - ปริมาตรระบอบกสูบ ๓๑.๘ ซีซี - ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ วัตต์ ๒.๐ แรงม้า ขนาดโซ่ ๓/๘ นิ้วความจุถังน้ำมัน ๐.๒๕ 	<p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<p>๑๘. ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ๑ เครื่อง (สำนักปลัดงานบริหารทั่วไป) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๒๐,๐๐๐.-บาท</p>	<p>ลิตร ความจุถังน้ำมันโซ่ ๐.๑๕ ลิตร และวัสดุอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้</p> <p>เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที</p> <p>๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็ว ชั้นต่ำ</p> <p>๒) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน</p> <p>๓) เป็นระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้</p>	<p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๑๙. ครุภัณฑ์สำนักงาน - โทรศัพท์ตู้สาขา ๑ เครื่อง (สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๓๑,๕๖๕.-บาท</p>	<p>ขนาด ๔ สายภายนอก ๑๖ สาย ภายใน อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องชำระพร้อมค่าสิ่งของเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ</p>	<p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๒๐. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล ๑ เครื่อง (กองช่าง) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๒๑,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๘,๙๐๐.-บาท</p>	<p>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) (Graphics Processing Unit)</p> <p>๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง</p>	<p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>

โครงการ / งบประมาณ / เบิกจ่าย	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<p>๒๑. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๑ เครื่อง (สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่) งบประมาณ ๙,๕๐๐.-บาทเบิกจ่าย ๘,๘๐๐.-บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี - พร้อมใบมีดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุดพร้อมใช้งานได้ 	<p>เพื่อให้การบริหารภายในเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๒๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๔๐๐,๔๖๒.-บาท</p>	<p>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง ทุกคน</p>	<p>เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทด.ห้างฉัตรแม่ตาลให้มีความรู้ความสามารถ การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน</p>

นายกเทศมนตรี - การทำงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณการรายรับ ๔๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง ๓๘,๙๒๙,๔๐๑.๐๔ บาท เงินรายรับขาดไปจากประมาณการ ๒,๑๐๐,๕๙๘.๙๖ บาท แต่รายรับที่รับจริงมากกว่ารายจ่ายที่จ่ายไป จึงตกเป็นเงินสะสม ๗๐๒,๔๙๔.๕๗ บาท

ประธานสภา - มีท่านใดจะขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม หรืออภิปรายรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ ในญัตตินี้ไม่มีการลงมติ แจ้งให้สภาได้รับทราบ

- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขออภิปรายเพิ่มเติม
- ที่ประชุมได้รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- นายอภิเดช - ผมมีเรื่องสอบถาม ๒ เรื่องครับ เรื่องที่ ๑) ผมได้สอบถามท่านประธานสภา และท่านรองวสันต์ เกี่ยวกับอาคารอเนกประสงค์ของบ้านสถานีว่าจะดำเนินการตอนไหน ตอนนี้ได้รับข้อมูลว่าเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ขอขอบคุณครับ เรื่องที่ ๒) ผมมาขอความเห็นใจจากทางสภาเทศบาล ถนนที่ อบจ.ลำปาง ทำให้ ตรงทางเข้าบ้านสถานี หน้าป่าช้า มีทางระนาดอยู่ เวลารถขับมาเร็ว หรือคนนอกพื้นที่มา เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งและรถยนต์ที่ติดสเกิร์ตเสียหายหลายคัน อีกเส้นทาง คือทางมาจากบ้านป่าไคร้ใต้ พอดตรงมาแล้วสุดทางเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ถ้าทางตรงไปไม่ได้เป็นทางรถไฟ หากเลี้ยวขวาจะมีหลุมลึกมากประมาณ ๔ หลุม เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ขอความอนุเคราะห์ด้วย เพราะถนนเส้นนี้ประชาชนใช้เดินทางเยอะมาก
- นายกเทศมนตรี - ทางเทศบาลจะดำเนินการแก้ไขให้ครับ ขอให้เขียนคำร้องมานะครับ ผมจะทำการซ่อมแซมเบื้องต้นให้ ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านที่แจ้งมาด้วยครับ
- นายศรีรัตน์ - ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ที่มองเห็นความสำคัญของถนนสายบ้านต้นผึ้ง – หัวหนอง ที่ผ่านมามีปัญหาทุกท่านก็รีบดำเนินการแก้ไขให้ ผมขอขอบคุณจากใจจริงครับ ขอขอบคุณครับ
- นายกเทศมนตรี - ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านและพี่น้องชาวบ้านครับ การทำงานบางครั้งอาจมีล่าช้าบ้าง เพราะมีขั้นตอนของทางราชการ แต่ทางเทศบาลก็ดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
- นางสมพร - ก็ขอเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ถนนเส้นหน้าบ้านป่าอาจเป็นหลุมลึกมากจริง ๆ ขอให้ซ่อมแซมด้วย และหากจะซ่อมแซมขอให้ซ่อมแซมเส้นทางเข้าบ้านปางม่วงด้วย เพราะเป็นหลุมเยอะมากกลัวว่าจะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเพราะถนนเป็นหลุมเยอะ อีกอย่างถนนจากร้านสุนทรพาณิชย์เข้าบ้านสถานี มีดมาก ขอให้เทศบาลนำหลอดไฟไปติดสักดวงด้วยค่ะ จะเขียนคำร้องแจ้งมาค่ะ
- นายदनัย - ขอให้ท่านเขียนคำร้องมานะครับ เปิดงานหลังปีใหม่มาจะรีบดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ
- นายสมยศ - ผมขอแจ้งถนนสองเส้นทางครับ ๑) ถนนเส้นเข้าโรงเรียนบ้านป็นจ้าว – ป่าช้า บดอัดไม่แน่น ถนนก่อสร้างแค่ปีกว่า เป็นหลุมเป็นบ่อแล้ว ถนนทรุดโทรมแตกร้าว เป็นหลุมเยอะมาก ฝากทางคณะผู้บริหารด้วยครับ
- ๒) อยากให้เอาดินในท่อรางระบายน้ำ ข้างประปาบ้านป็นจ้าวออกด้วยครับ ดินปากท่อไม่เอาออกเลยครับและปิดฝาท่อไปแล้ว
- นายदनัย - กรณีบ้านป็นจ้าว การลอกท่อให้ช่างดูตลอด ประปาอยู่ในท่อ การลอกท่อทำยากมาก งบประมาณก็มีน้อยด้วยแค่ ๑๘,๐๐๐.- บาท ซึ่งการขุดลอกท่อของบ้านป็นจ้าวแจ้งมาว่าขอให้ทำให้หมด แต่มันติดกับท่อประปา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก จึงขอแจ้งให้ทราบ ส่วนเรื่องถนนที่เสียหาย เทศบาลได้ทำหนังสือแจ้งช่างผู้รับเหมาแล้วให้มาซ่อมแซมแก้ไขให้เพราะเงินค่าประกันสัญญายังมีอยู่
- นายศักดิ์ดา ผมขอฝากสองเรื่อง ๑) ถนนเส้นเข้าเทศบาลเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อกับเทศบาล อยากให้ปรับปรุงถนนด้วยครับ

๒) ทักษะภาพด้านหลังสำนักงานเทศบาล ต้นไม้ กิ่งไม้ รกมาก อยากให้ทำความสะอาด เพื่อให้
ทัศนียภาพของเทศบาลสวยงาม

นางสาวเพ็ญวิภา - ในเรื่องของการเขียนคำร้อง ถนนเส้นบ้านนายอดุล ทิพย์ประภา ปากซอยเข้าบ้านนายเกษม
ฉัตรคำแปง เขียนคำร้องมาหลายครั้งแล้ว ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เยอะมาก ฝากท่านนายกฯ ด้วย

นายกเทศมนตรี - ขอขอบคุณทุกท่านที่แจ้งเข้ามา จะรีบดำเนินการแก้ไขให้ครับ ปีหน้าก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันเพื่อพี่น้อง
ประชาชนครับ

- **ที่ประชุมรับทราบ**

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี **นิวัฒน์ ตั้งตรง** ผู้บันทึกการประชุม
(นิวัฒน์ ตั้งตรง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๕ มกราคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **สุภาภรณ์ นันทพันธ์** ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) **ปริญญา สุวรรณศรี** กรรมการ
(นายปริญญา สุวรรณศรี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) **ศักดิ์ดา อุปคำ** กรรมการ
(นายศักดิ์ดา อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๑
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เมื่อวันที่วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **อาทิตย์ แสงบุญเรือง**
(นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล